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๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย 
 ๑.๑ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร (ส.ส.) -  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 
 ๑.๒ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร (ส.ส.) -  เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 
 ๑.๓ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม (ส.ส.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 
 ๑.๔ นายวิชัย ล ้าสุทธิ (ส.ส.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 
 ๑.๕ นายตุ่น จินตะเวช (ส.ส.) -  สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 
 ๑.๖ นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ (ส.ส.) -  สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 
 ๑.๗ นายสาคร เกี่ยวข้อง (ส.ส.) -  สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์  
 ๑.๘ นางสาวรัชนี เอ่ียมประภาส  - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 

   ส้านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
   - เลขานุการคณะ  
 ๑.๙ นางปิยรัตน์ คชสังข์สีห์  - นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ   
    กลุ่มงานพิธีการทูต 
    ส้านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 ๑.๑๐ นางสุวรี เดชกิจวิกรม  - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๓ 
 ๑.๑๑ นางสาววารัส เดชกิจวิกรม  - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๓ 
 ๑.๑๒ นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช  - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๕  
 
๒. การเข้าเยี่ยมคารวะและการพบปะหารือกับบุคคลส าคัญ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 ๒.๑ การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ Hon. Mr. Crispin Remulla รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์                             
Hon. Mr. Victor F. Ortega สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพฟิลิปปินส์-ไทย และ         
Hon. Ms. Zenaida B. Angping สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-
ไทย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร 
 H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้กล่าวต้อนรับนาย
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -ฟิลิปปินส์ และคณะ โดยประสงค์จะให้
การเดินทางเยือนระหว่างทั งสองประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั งสองประเทศ 
ทั งนี  ตนได้มีโอกาสพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมกราคมในโอกาสการเดินทาง
เยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ และพบว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึงกันเป็น
อย่างมากท่ามกลางประเทศอาเซียนด้วยกัน การเดินทางมาเยือนของประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-ฟิลิปปินส์ และคณะในวันนี  ถือเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพของทั งสองประเทศให้มั่นคงและยืนยาวมาก
ยิ่งขึ น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์คงจะต้องขอแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน



๒ 
 
การท่องเที่ยว การศึกษา การเกษตรกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม ตนทราบว่ าใน
ปัจจุบันสถานการณ์น ้าท่วมในประเทศไทยนั นดีขึ นมากแล้วและได้ด้าเนินการในเรื่องการป้องกันไว้เป็นอย่าง
ดี ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง ทั งนี  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้น้าเข้าชิ นส่วนรถยนต์จากประเทศ
ไทยโดยทั งสองประเทศต่างมีธุรกิจร่วมกันในหลายๆด้าน 
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวขอบคุณ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ให้โอกาสตนกับคณะได้เข้าพบในวันนี  พร้อมทั งแสดงความ
ยินดีกับสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้จัดตั งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทยขึ น 
โดยมีนาย Victor F. Ortega เป็นผู้ริเริ่มขึ น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทยมีความใกล้ชิดกันเป็น
อย่างมาก อีกทั งภูมิประเทศยังมีความคล้ายคลึงกัน ความสัมพันธ์ของทั งสองสภาควรมีการสานต่อให้
ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ น ระหว่างที่ตนพ้านักอยู่ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่าง
ดี โดยรู้สึกประทับใจกับการให้การต้อนรับของทุกฝ่าย โดยหวังว่าการได้มาพบกันในครั งนี ระหว่างตัวแทน
รัฐสภาไทยและฟิลิปปินส์ จะท้าให้ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาและเติบโตได้
ในระยะยาว ตนมีธุรกิจร่วมกับคนฟิลิปปินส์อยู่ จากการได้ร่วมงานกัน รู้สึกได้ว่าเหมือนกับการร่วมงานกับ  
พ่ีน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ในวันนี หากท่านมีสิ่งใดให้กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -ฟิลิปปินส์
ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านการประสานงาน หรือด้านต่างๆ ขอให้แจ้งให้ทราบ เพ่ือจะได้น้ากลับไปหารือ
กันต่อไป และหวังว่าในภายหน้าตนจะโอกาสได้ต้อนรับท่านFeliciano Belmonte ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการเดินทางเยือนประเทศไทย และขอเรียนเชิญกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทยเดินทางไปเยือนประเทศไทยด้วย 
 H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่าตนเดินทาง
ไปประเทศไทยบ่อยครั ง เนื่องจากบุตรสาวซึ่งปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองเกซอนเป็นนัก
โบราณคดี ตอนที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนนั น มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดี
ในประเทศไทย จึงเดินทางไปท้าวิจัยในประเทศไทยเป็นเวลานานหลายเดือน ตนมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยม
บุตรสาวที่ประเทศไทยบ่อยครั ง 
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าในอีกสามปี
ข้างหน้าจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐฟิลิปปิ นส์ได้มีการเตรียมตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงในครั งนี อย่างไรบ้าง และนายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวว่าเมื่อเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะได้รับ
ประโยชน์มากเนื่องจากได้เปรียบในด้านภาษาอังกฤษ มีชาวฟิลิปปินส์ประกอบอาชีพเป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก โดยฟิลิปปินส์จะสามารถผลิตครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งออก
นอกประเทศได้เป็นจ้านวนมาก  
 H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่าสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์มีแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่จากประสบการณ์ ดังเช่นในการประชุมอาเซียน
ล่าสุดที่พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีบางประเด็นที่ท้าให้ความคิดเห็นในอาเซียนไม่ตรงกัน กรณี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีปัญหากับสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ต้องการให้อาเซียน
ร่วมกดดันสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ยอมรับกฎหมายของยูเอ็น และออกแถลงการณ์ประณาม จากกรณี
การเผชิญหน้าระหว่างเรือรบของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณสันดอนสการ์โบ
โรห์ มีเพียงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเท่านั นที่เห็นด้วยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั งนี  สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์เองยังมีข้อพิพาทกับประเทศอ่ืนๆซึ่งยังต้องพยายามแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่
เกิดขึ นให้ได ้
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 Hon. Mr. Crispin Remulla รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่าก่อนหน้านี มี
ทีมทางเกษตรกรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เดินทางไปเยือนประเทศไทยเพ่ือศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง
โรงงานผลิตน ้าตาล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตน ้าตาลได้ดีที่สุด  โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงร้อยละสี่สิบ ทางทีมเกษตรกรรมมีแผนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิต
น ้าตาลอีกครั ง เนื่องจากต้องการให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีโรงงานผลิตน ้าตาลที่มีคุณภาพดังเช่นที่ประเทศ
ไทย แต่เกิดอุทกภัยขึ นเสียก่อนจึงยังไม่มีโอกาสเดินทางไปอีกครั ง                             
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าประเทศไทย
มีผลผลิตน ้าตาลเยอะมาก และมีโรงงานผลิตน ้าตาลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้าน
เกิดของตน หากมีความประสงค์ต้องการจะไปศึกษาดูงานในเรื่องดังกล่าวอีกครั ง สามารถประสานมายังกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ได้โดยทางรัฐสภาสามารถประสานงานการศึกษาดูงานให้กับท่านได้ 
 H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวสอบถาม
เกี่ยวกับจ้านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย โดยกล่าวเกี่ยวเนื่องไปกับ
จ้านวนประชากรของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าทั งสาม
ประเทศในอดีตมีจ้านวนประชากรไล่เลี่ยกัน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยประสบความส้าเร็จในเรื่องของการ
คุมก้าเนิดเป็นอย่างมากเนื่องจากระยะอัตราการเติบโตของประชากรไทยถือเป็นระยะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม และขอแสดงความชื่นชมในเรื่องการควบคุมการติดเชื อเอดส์ของประชาชนซึ่งสามารถจัดการได้
เป็นอย่างด ี
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าจ้านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยมีจ้านวน ๕๐๐ คน และวุฒิสมาชิกจ้านวน ๑๕๐ คน และ                 
นายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับ
เรื่องการคุมก้าเนิดในประเทศไทยว่าประสบความส้าเร็จเนื่องจากมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือด้วย เป็นกลุ่ม
การรณรงค์ของภาคสังคมโดยรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ หากรัฐบาลด้าเนินการเองโดยล้าพัง อาจจะไม่ประสบ
ความส้าเร็จเช่นนี  แต่ประเทศไทยเองในปัจจุบันก็ประสบปัญหาเนื่องจากการนิยมมีบุตรจ้านวน ๒ คนต่อ
ครอบครัว ท้าให้คนสูงอายุมีจ้านวนมากขึ น  และประชากรในช่วงวัยรุ่นมีจ้านวนน้อยลง  จากนั น                          
นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ จึงได้สอบถามต่อเกี่ยวกับ
วิกฤตหนี ในยุโรปที่เกิดขึ นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หรือไม่   
 H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่าสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์โชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี มากนัก เนื่องจากมิได้เป็นประเทศส่ งออกเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนในการส่งออกของประเทศอ่ืนๆ เมื่อไตรมาสที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
๖.๔ ซึ่งก่อนหน้านี อัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่านี  และถ้าสามารถคงอัตราการเจริญเติบโตได้ขนาดนี ก็จะดี
มากส้าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตนเองเคยเดินทางไปเยือนประเทศไทยเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ ทุกวันนี จึงได้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่เติบโตขึ นอย่างมาก โดยส่วนตัวจึงรู้สึกชื่นชม 
 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าประเทศ
ไทยมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองอยู่บ่อยครั ง จึงอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศไปบ้าง 
 Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าในไม่ช้านี จะ
มีการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถรวมตัว
กันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันได้ และ H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้กล่าวขอบคุณส้าหรับการเดินทางมาเยือนของนายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธาน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ และคณะในครั งนี  และหวังว่าจะมีโอกาสเดินทางไปเยือน
ประเทศไทยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 
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 ๒.๒ การเข้าพบปะสนทนากับ Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ฟิลิปปินส์-ไทย และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์ -ไทย เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ อาคาร                             
สภาผู้แทนราษฎร   
  
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวขอบคุณ
ส้าหรับการพยายามจัดตั งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ -ไทยขึ นมา เนื่องจากได้เคยสอบถาม
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ้าประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดตั งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ฟิลิปปินส์-ไทย ทั งนี เพ่ือจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างทั งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ น                                                
 Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้จัดตั งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทยขึ นในปีที่ผ่านมา โดยมีความประสงค์จะให้กลุ่ม
มิตรภาพของทั งสองประเทศ มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ ทั งนี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เองนั นได้มีโอกาส
เรียนรู้สิ่งต่างๆจากประเทศไทยอยู่บ้างแล้ว โดยเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ตนและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ H.E. Mr. Jose de Venecia ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ได้รับทราบและ
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลจากประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ ดีมาก และสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ได้น้าระบบการศึกษาทางไกลดังกล่าวมาปรับใช้ จึงต้องขอบคุณประเทศไทยมากเนื่องจากระบบ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก 
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวแสดงความ
ชื่นชมที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์สามารถน้าระบบการศึกษาทางไกลของประเทศไทยไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้ ประเทศไทยมีโครงการเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลอยู่หลายโครงการ โดยปัจจุบัน มีการจัดตั งโครงการ
การศึกษาตลอดชีวิตขึ น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชั่วชีวิต ทั งนี  สมาชิกกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล 
แต่สิ่งนี ไม่เป็นอุปสรรคในการด้าเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างเราทั งสองประเทศ  
 Hon. Mr. Mariano U. Piamonte สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ได้กล่าวถึงประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับด้านการศึกษา เนื่องจากระบบการศึกษาภาคบังคับในฟิลิปปินส์เป็นหลักสูตร ๑๐ ปี หาก
เทียบโดยทั่วไปแล้วการจบการศึกษาจากฟิลิปปินส์จะเทียบเท่าแค่อนุปริญญาในประเทศไทย ไม่เหมือนกับ
ระบบการศึกษาทั่วไปที่เป็นหลักสูตร ๑๒ ปี โดยฟิลิปปินส์ก้าลังจะปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้
การศึกษาภาคบังคับเป็น ๑๒ ปี และจะสมบูรณ์แบบในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรี
จากฟิลิปปินส์ก็จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ โดยในปัจจุบันมีนักศึกษา
มาจากสาธารณรัฐเกาหลีที่เดินทางเข้ามาศึกษา ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นจ้านวนมาก จึงถือเป็นการ
ด้าเนินการของรัฐบาลที่ประสบผลส้าเร็จในด้านการศึกษา นอกจากนี ยังมีการน้าระบบการศึกษาทางไกล
และการศึกษาทางเลือกมาใช้ส้าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั นประจ้าได้  จึงสามารถเพ่ิมช่องทาง
การศึกษาให้กับประชาชนได้ 
 Hon.Mr. Jesus N.Sacdalan สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ได้กล่าวว่าตนได้มี
โอกาสไปเยือนประเทศไทยเมื่อ ๓ ปีก่อน โดยได้ไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ที่พัทยาและรู้สึกประทับใจ
เป็นอย่างมากกับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าหากทาง
ฟิลิปปินส์ยังสนใจในการเกษตรกรรมของประเทศไทย ตนยินดีให้ความช่วยเหลือในด้านการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆในการเข้าเยี่ยมชม 



๕ 
 
 Hon. Mr. Omar C. Ebdane สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าตนเองด้ารงต้าแหน่ง
สมาชิกกรรมาธิการการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ทรัพยากรประมง ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว 
เนื่องจากตนเองเป็นนักด้าน ้า สนใจในเรื่องของการฟ้ืนฟูปะการังซึ่งประเทศไทยมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูปะการังท่ีทันสมัยและน่าสนใจ 
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าหากต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านใดขอให้มีหนังสือมาทางรัฐสภา ทางกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ยินดี
ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที ่ 
 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวถามเกี่ยวกับ
การน้าเข้าข้าวไทยจากฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่ ง                 
แต่ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายท้าให้ราคาข้าวไทยสูงขึ น อยากทราบว่ามีผลกระทบต่อการน้าเข้าข้าวไทย
หรือไม ่
 Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าในปัจจุบัน
ฟิลิปปินส์ไม่ได้น้าเข้าข้าวมากเหมือนในอดีต แต่หันมาสนับสนุนในเรื่องการเพ่ิมผลผลิตในประเทศ โดยมี
เป้าหมายว่าในอีก ๒ ปีข้างหน้าจะสามารถมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในประเทศได้ 
ทั งนี ขอชื่นชมเทคโนโลยีทางด้านการชลประทานของประเทศไทย เนื่องจากเป็นการชลประทานที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่วนที่ฟิลิปปินส์การชลประทานที่ดีจะอยู่ที่เกาะมินดาเนา เมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว ประเทศ
ไทยเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีเรื่องข้าวและการชลประทานจากฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ความส้าเร็จมาก หากมีโอกาสจึงจะขอเรียนรู้จากประเทศไทยบ้าง เป้าหมายของฟิลิปปินส์คือต้องการมี
ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในประเทศ โดยในปัจจุบันกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ก้าลัง
ท้างานอย่างหนักเพ่ือน้าเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชลประทานเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั งในเรื่อง
การจัดหาเครื่องจักรต่างๆมาช่วยในภาคการเกษตรกรรมอีกด้วย  ทั งนี  ต้องยอมรับว่าคุณภาพของข้าวไทย
นั นอยู่ในระดับดีมาก หากมีโอกาสพิเศษที่จะต้องจัดเลี ยงส้าหรับแขกคนส้าคัญ หรือแม้แต่ตามร้านอาหารที่มี
ชื่อเสียงหรือโรงแรมระดับห้าดาว ข้าวไทยก็จะได้รับการเลือกเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่
คุณภาพดีมาก ตนอยากให้พิจารณาการขึ นราคาข้าวของไทย เนื่องจากประเทศคู่แข่งในการขายข้าวเช่น
เวียดนามและกัมพูชาก้าลังตีตลาดขึ นมา หากข้าวไทยมีราคาแพงขึ นกว่าเดิมอาจจะท้าให้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ล้าบาก การขึ นราคาข้าวควรเป็นไปอย่างช้าๆ และต้องเปรียบเทียบกับราคาข้าวในท้องตลาด
โดยทั่วไปด้วย 
 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าเป็น
ความคิดของทางรัฐบาลที่ต้องการให้ราคาข้าวสูงขึ น ตนคิดว่าความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งถือเป็น
ประเทศผู้ผลิต เช่น เวียดนาม พม่า และลาว ยังไม่ค่อยประสบผลส้าเร็จนัก และปรากฏว่าสถิติการส่งออก
ข้าวของประเทศอินเดียสูงมากขึ นในปีนี  ราคาเป้าหมายของประเทศไทยในการขายข้าวอยู่ที่ ๘๐๐ ดอลล่าร์
ต่อตัน ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ ๖๐๐ ดอลล่าร์ต่อตัน ในขณะที่อินเดียและเวียดนามสามารถขายได้ในราคา 
๔๐๐ ดอลล่าร์ต่อตัน ทั งนี ในอีกสามปีข้างหน้า จะเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันในอาเซียนในหลายๆด้าน ประชาชนทุกภาคส่วนควรจะต้องได้รับผลประโยชน์จาก
การรวมตัวกันในครั งนี  ฝ่ายฟิลิปปินส์สามารถเสนอโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างทั งสอง
ประเทศได้ โดยรัฐสภาจะสามารถผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านทางรัฐบาลได้  ส้าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตรในประเทศไทยนั นพัฒนาไปมาก จึงควรจะมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่างทั งสองประเทศ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรระหว่างทั งสองประเทศ  
  



๖ 
 
 Hon. Mr. Mariano U. Piamonte สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าก่อนที่จะมา
ด้ารงต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตนเคยไปร่วมประชุมกับ UNESCO มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
มหาวิทยาลัยสยาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั งนี 
เมื่อตนมาด้ารงต้าแหน่งรองประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัด
ก้าหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยเพ่ือศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยของครูคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในฟิลิปปินส์ 
 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าตนเดินทางมาเยือน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครั งนี เป็นครั งแรก และรู้สึกประทับใจในวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่สวยงามของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก มีความรู้สึกว่าประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึงกัน
เป็นอย่างมาก โดยหากมีโอกาสตนอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั งสองประเทศ ทั งนี  อยากจะทราบว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ้านวนมากน้อยเท่าไหร่ 
 Hon. Ms. Zenaida B. Angping สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวตอบว่ามี
นักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเดินทางไป
เที่ยวชายหาด และช็อปปิ้งในประเทศไทย  
 นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้ว 
สาธารณรัฐฟิลิปินส์กับประเทศไทยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด
กระบี่ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีสินค้าประจ้าจังหวัดที่ส้าคัญคือต้นปาล์ม สามารถน้าไปท้าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้
มากมาย อาทิเช่น น ้ามันปาล์ม เชื อเพลิงไบโอดีเซล น้าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในการน้าเข้าน ้ามันได้ โดย
โรงกลั่นน ้ามันขนาดเล็กจะอยู่ตามชุมชนต่างๆ 
 Hon.Mr. Jesus N.Sacdalan สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์นั นจะปลูกปาล์มบนเกาะมินดาเนาเป็นจ้านวนมาก อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันจะเกิดและเติบโตขึ น
บนเกาะทางใต้ หากมีโอกาสทางฝ่ายฟิลิปปินส์จะจัดก้าหนดการน้าคณะเดินทางไปเยือนประเทศไทยเพ่ือไป
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทั งนี  ต้องรอให้การประชุมงบประมาณเสร็จสิ นเสียก่อนราวเดือนธันวาคม  
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่าก่อนที่ตนจะ
มาด้ารงต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั น ได้ท้าธุรกิจเครื่องจักรโรงสีข้าวของครอบครัวในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีลูกค้าและส่งออกให้กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ตนเองเดินทางมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ค่อนข้างบ่อยครั ง 
 Hon. Ms. Zenaida B. Angping สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า                        
Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย นั นมีธุรกิจฟาร์มไหมอยู่
ทางตอนเหนือของมะนิลา และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลาก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มไหมด้วย 
 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้สอบถามในเรื่องของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่ามีโครงการอย่างไรบ้าง 
 Hon. Ms. Zenaida B. Angping สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า ใน
ปัจจุบันสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีค้าขวัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่า “สนุกกว่าหากมาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์” (It’s 
more fun in the Philippines) รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ก้าลังท้างานอย่างหนักที่จะ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ไปทั่วโลก ตนเองได้มีโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีในงาน
การท่องเที่ยวและได้เข้าไปดูบูธการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการรักษ์น ้า ฟิลิปปินส์เอง
พยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศโดยมีจุดที่น่าสนใจในการสนับสนุนการท่องเที่ยว คือ 
ชายหาด การด้าน ้า การเดินป่า และไต่เขา 



๗ 
 
 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวแสดงความ
ขอบคุณที่นาย Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย และสมาชิกกลุ่ม
มิตรภาพฯ ที่ได้สละเวลาอันมาค่ามาพบปะกับคณะฯในวันนี  โดยกล่าวย ้าว่าหากทางกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ประสงค์จะให้ทางกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ช่วยเหลือในด้านใดก็
ขอให้แจ้งได้ ตนจะพยายามประสานงานในการให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ทั งนี  เพ่ือประโยชน์และ
ความสัมพันธ์อันดีของทั งสองประเทศ 
 
๓. การเยี่ยมชมสถานที่ส้าคัญ 
  อินทรามูรอส (Intramuros) มีลักษณะเป็นป้อมปราการและก้าแพงคูเมือง เป็นศูนย์กลางในการ
ปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการค้าในช่วงศตวรรษที่ ๑๖ ถึงปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถูกสร้าง
เพ่ือให้มีลักษณะเหมือนเมืองในสมัยยุโรปยุคกลางที่มีก้าแพงล้อมรอบ มีคูค่ายป้อมยามกั นมิดชิด และความ
เจริญทุกอย่างก็กระจุกตัวกันอยู่ภายใน ซึ่งภายในพื นที่ประมาณ ๓๙๕ ไร่ จะถูกล้อมรอบด้วยก้าแพงหินสูง 
ด้านในประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย โบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการ รวมทั งยังมีสถานที่ที่น่าชมอีกมาก
มากมาย 
 อนุสาวรีย์โฮเซ่ ไรซาล ที่สวนไรซาล (Rizal Park) หรือเรียกอีกชื่อว่า “ลูเนตา” (Luneta) เป็น
สวนหย่อมขนาดใหญ่ของกรุงมะนิลา และภายในสวนยังเป็นที่ตั งของ “อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล” (Jose 
Rizal) ซึ่งเป็นผู้น้าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ปี ค.ศ.๑๘๙๖-๑๘๙๘ และในบริเวณเดียวกันก็
เป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. ๑๙๔๑ และอนุสาวรีย์นี ยังมีความส้าคัญ
ในฐานะเป็นหลักกิโลเมตรส้าหรับนับระยะถนนทุกสายในเกาะลูซอนอันใหญ่โตที่สุดของฟิลิปปินส์อีกด้วย 
 
 


